

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
3000  
214๗.69  
14:09  
0๒๖๖ 2

กรมปลัด  
เลขรับที่ ๕๑๖4๖  
วันที่ 19 พ.ย. 2562  
เวลา ๑๖.๐๙

# ด่วนที่สุด



5๔๑

ที่ กค ๐๓๑๖/ว ๑๓๖

กรมธนารักษ์  
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  
เรียน ปลัดกระทรวง / อธิบดี / ผู้ว่าราชการจังหวัด / เลขาธิการ / ผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วนราชการ

ทพ ๐ ม  
C

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลยุทธ์ ๓ สร้าง ประกอบด้วย ๑) สร้างความรู้/อาชีพ ๒) สร้างตลาด/รายได้ ๓) สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อดินทำกินในการสร้างตลาด/รายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานราก จึงขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ เพื่อขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมธนารักษ์ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ข้าราชการที่ราชพัสดุมาดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และขอความร่วมมือส่วนราชการในการจัดสรรที่ราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่และเป็นที่ยาวที่มีศักยภาพ รวมถึงมีสภาพพื้นที่เหมาะสม เช่น ที่ว่างบริเวณศาลากลาง ที่ว่างบริเวณอาคารสำนักงานของส่วนราชการทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการชั่วคราวอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน หรือนักศึกษา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่อยู่ในการครอบครองของส่วนราชการในพื้นที่ ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการ เช่น กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และขอความร่วมมือสนับสนุนให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์ในทางราชการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน

๒. การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐก็บังคับที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น วิสาหกิจชุมชน บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี (จังหวัด) จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งมีประจำทุกจังหวัด จำนวน ๗๖ แห่ง ให้แจ้งความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์กรณีของที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีของที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น พร้อมวัตถุประสงค์ของโครงการและหนังสือยินยอมจากส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์

เพื่อพิจารณา...

